



ประกาศกรมปลัด
เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ตามที่ได้มีประกาศกรมปลัด ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานที่กองความร่วมมือด้านการปลัดระหว่างประเทศ นั้น บัดนี้ การคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ลำดับ	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๐๓	นายศิริโรจน์ อุดมวรรณคดี
๒	๐๐๔	นางสาวพจนีย์ เร่สร่า
๓	๐๐๗	นายศุภชัย ศิริรัตน์
๔	๐๐๘	นางสาวพรชนก จันทน
๕	๐๐๑	นายวีระพงษ์ วิเศษภัย
๖	๐๑๓	นางสาวนงนุช ศรีหะ
๗	๐๐๒	นางสาววสุภาภรณ์ ดิษฐเจริญ

ให้ผู้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ลำดับที่ ๑ นำสำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๓ ชุด สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย ๑ ชุด (เปิดบัญชีในเขตกรุงเทพฯ) พร้อมใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) มายื่นในวันรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง และปฏิบัติงาน ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการอนุมัติ โดยกองความร่วมมือด้านการปลัดระหว่างประเทศจะแจ้งให้ทราบภายหลัง หากไม่มาปฏิบัติงานตามวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ และกรณีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มาบรรจุตามวันและเวลาที่กำหนด โปรดแจ้งให้กองความร่วมมือด้านการปลัดระหว่างประเทศ กรมปลัด ทราบล่วงหน้าก่อนวันที่จะมาทำสัญญาจ้างและปฏิบัติงานด้วย

บัญชีรายชื่อ...

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด ๑ ปี นับตั้งแต่ประกาศรายชื่อเป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลา ที่กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศกำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายวัชรพล โชติยะบุตร)

ผู้อำนวยการ

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์